

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả người anh trai \(hay người chị gái\) của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả người anh trai (hay người chị gái) của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả người anh trai (hay người chị gái) của em lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả người anh trai (hay người chị gái) của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Tả người anh trai (hay người chị gái) của em lớp 2 số 1

Chị em tên là Vy. Năm nay, chị 20 tuổi. Chị học lớp K10 trường đại học Kinh Tế. Chị rất dễ thương. Tóc chị đen nhánh. Tính tình của chị ấy hiền lành. Chị em học rất giỏi và được ngân hàng tặng học bổng lớn. Khi em bị bệnh, chị đã nấu cháo cho em ăn và dỗ dành em uống thuốc. Em rất tự hào khi có một người chị như thế.

Văn mẫu lớp 2 Tả người anh trai (hay người chị gái) của em số 2

Trong mái nhà yêu quý của tôi luôn có bốn người: ba, mẹ, tôi và chị gái. Nhưng bắt đầu từ khi chị thi đỗ đại học, trong nhà bắt đầu vắng bóng chị. Chị gái tôi ở nhà vẫn thường gọi là chị Nhím, tên gọi vậy nhưng chị hiền lắm. Da chị trắng và có đôi mắt to tròn. Chị lúc nào cũng cần mẫn như con ong thợ hiền lành, bao nhiêu việc nhà cứ không đi học chị lại phụ mẹ. Bàn tay chị nhỏ bé nhưng nét chữ thì rất đẹp, 12 năm phổ thông chị luôn là học sinh giỏi toàn diện. Chị là niềm tự hào của ba mẹ, Chị Nhím của tôi rất khéo léo, với sự sáng tạo của mình bao nhiêu đồ chơi, hộp bút của tôi đều do chị chế tạo ra. Với tôi chị chính là thiên thần. Với đôi mắt to tròn thông minh, tôi vẫn hay trêu chị mắt bò câu. Chị lúc nào cũng chỉ cười hiền, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ chị.

Văn mẫu Tả người anh trai (hay người chị gái) của em lớp 2 số 3

Trong nhà, ngoài ba mẹ, người mà tôi nghe lời và kính phục nhất vẫn chính là chị. Tôi vẫn hằng ao ước và luôn cố gắng thật ngoan, học thật giỏi để được vào đại học giống chị. Chị rất xinh đẹp.

Mái tóc, làn da, gương mặt, tiếng nói của chị rất giống mẹ. Chị rất chăm chỉ làm việc nhà. Chị thường dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm giúp ba mẹ mỗi khi đi học về. Tôi rất yêu quý chị.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả người anh trai (hay người chị gái) của em số 4

Gia đình em có bốn người: bố mẹ và hai chị em em. Em rất yêu bố và mẹ nhưng chị gái lại gần gũi với em hơn cả. Em rất quý mến chị.

Chị gái của em cao nhưng đầy đặn. Bố mẹ vẫn nói, khi sinh chị ra, chị to nhất nhà hộ sinh nên sau này nuôi rất dễ. Chị lớn như thổi vậy. Khuôn mặt trái xoan với các nét thanh thoát khiến chị em rất xinh. Nước da bánh mật của chị có lúc hồng hào, dễ mến. Chị rất hay cười và hay trả lời những câu hỏi của mọi người bằng nụ cười tươi tắn.

Em rất yêu quý chị. Chị là tấm gương để em noi theo và học tập hàng ngày.

Bài văn mẫu hay Tả người anh trai (hay người chị gái) của em lớp 2 số 5

Chị em tên là Nguyễn Thảo Nguyên. Năm nay 10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Chị em có dáng người cân đối, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài đen óng ánh, làn da trắng hồng. Tính tình chị rất vui vẻ, hòa đồng. Chị em là người con hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ, là người chị biết yêu thương, nhường nhịn em. Chị luôn là học sinh giỏi nhất lớp, hay giúp đỡ mọi người. Nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Em rất tự hào về chị. Em sẽ noi gương và học tập những phẩm chất tốt của chị mình.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả người anh trai (hay người chị gái) của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.